

Số: 421 /BC-ĐHYD

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, NẮM BẮT TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CỦA HỌC SINH SINH VIÊN

Thực hiện Công văn số 454/ĐHTN-CTHSSV ngày 29/3/2021 của Đại học Thái Nguyên về việc tăng cường quản lý, nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng của học sinh sinh viên, Trường Đại học Y-Dược - Đại học Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên, tạo chuyên môn căn bản về đạo đức, lối sống, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý thức tuân thủ pháp luật, có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết quả cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV, lưu học sinh

Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an địa phương để nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của người học, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội. Cụ thể: Hàng năm, Nhà trường có hợp đồng với PA.03 để theo dõi và đảm bảo an ninh chính trị nội bộ trong SV; Nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp với công an phường Quang Trung và các phường có sinh viên (SV) tạm trú để kiểm tra định kỳ và đột xuất, đồng thời thường xuyên quản lý, theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của người học, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội.

Thông qua hệ thống cố vấn học tập (CVHT), phòng Công tác học sinh sinh viên (HSSV) và Đoàn thanh niên triển khai và quán triệt kịp thời các văn bản của cấp trên về tăng cường công tác an ninh chính trị, giữ vững ổn định chính trị trong học sinh sinh viên, trong dịp tổ chức các Lễ hội lớn của đất nước và của Nhà trường.

Thông qua các kênh Nhóm nghiên cứu dự luận của Nhà trường hoạt động thường xuyên, rộng khắp, nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên.

Định kỳ phối hợp với chính quyền địa phương gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng cho sinh viên. Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho sinh viên.

2. Xây dựng các biện pháp phòng, chống hoạt động lôi kéo, kích động người học tham gia các hoạt động phức tạp về an ninh trật tự hoặc ủng hộ, cổ súy cho các phong trào biểu tình của HSSV nước ngoài trên các trang mạng xã hội

Nhà trường xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa, xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, có không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho sinh viên, có bộ phận tư vấn và cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tư vấn, định hướng, hỗ trợ sinh viên.

Thường xuyên rà soát các trang mạng xã hội, diễn đàn nơi có nhiều sinh viên Nhà trường tham gia, xử lý các bài đăng có nội dung không phù hợp.

